

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 235/ KH-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện; lồng ghép có hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi với chương trình công tác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu cụ thể về chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi (NCT) cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

2. Yêu cầu

Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 chủ đề “*Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn*” với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương.

Động viên đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt nam “Tuổi cao- Gương sáng”.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

Tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tuyên truyền trên Đài Phát thanh huyện, xã và thị trấn,... về pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, mục đích, ý nghĩa “Tháng

hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021; tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người NCT, kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

2. Chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho người cao tuổi

Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chỉ đạo rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi đang hưởng chính sách an sinh xã hội cải thiện đời sống.

Xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7 Luật người cao tuổi.

3. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nguồn lực giúp đỡ đời sống người cao tuổi trên địa bàn.

Trích quỹ an sinh xã hội để tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa đảm bảo người cao tuổi được thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp thông qua các hình thức khác.

Vận động gia đình có người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, lập sổ tiết kiệm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.

4. Duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Duy trì và phát triển các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; tăng cường chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi.

Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho người cao tuổi ở cơ sở.

5. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam (Tháng 10).

Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp, các ngành, Đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi các cấp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, mục đích ý nghĩa Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để thực hiện Kế hoạch được huy động từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ từ cộng đồng, xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp các Phòng, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt giải pháp, chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao

tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi là đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi thuộc hộ nghèo; tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban công tác người cao tuổi cấp cơ sở.

Rà soát, nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bị khuyết tật để có cơ sở tham mưu, đề xuất biện pháp trợ giúp; đôn đốc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo được quy định tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi, như: rà soát người cao tuổi đến tuổi chúc thọ, mừng thọ, người cao tuổi đủ điều kiện hưởng chế độ Trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi.

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi dưới nhiều hình thức như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi, tuyên truyền trên các trục đường liên huyện, xã, thôn, bản, băng zôn, pano, tờ rơi tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi, người cao tuổi làm kinh tế giỏi, gia đình quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi,...

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và UBND huyện theo quy định.

2. Trung tâm Y tế

Chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, BHXH huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm 2021.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Hướng dẫn công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại các cơ sở theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn việc khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi cho cán bộ, nhân viên y tế ở cơ sở.

3. Phòng Văn hóa - TT

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí, du lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi. Khuyến khích mỗi xã, thị trấn nên có các tụ điểm văn hóa để người cao tuổi có chỗ tổ chức vui chơi, sinh hoạt giải trí giúp người cao tuổi sống lâu, sống vui, sống khỏe và sống có ích.

4. Trung tâm văn hóa - TTTT

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các vấn đề có liên quan đến người cao tuổi; tăng cường xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, hình ảnh phản ánh về các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá thể thao và phong trào văn nghệ quần chúng ưu tiên dành cho người cao tuổi.

5. Hội chữ thập đỏ

Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; giúp người cao tuổi mù lòa được phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi.

Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”

6. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2021.

Hội người cao tuổi huyện: Duy trì và phát triển các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi”. Quan tâm phát huy vai trò của người cao tuổi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, như; giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Người cao tuổi chấp hành tốt và động viên con cháu chấp hành tốt chính sách pháp luật, không có người cao tuổi vi phạm pháp luật, không có người cao tuổi bị bạo hành.

Chỉ đạo vận động toàn dân chăm sóc người cao tuổi thực hiện tốt tháng hành động về người cao tuổi, vận động đóng góp quỹ người cao tuổi năm 2020.

7. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Chủ động bố trí nguồn lực, ngân sách thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi giai đoạn 2021-2030; Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên

thể hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 theo Quyết định 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

Quan tâm chỉ đạo BCH hội Người cao tuổi xã, thị trấn mình phối hợp với các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, tổ chức truyền thông, hướng dẫn người cao tuổi các kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe tại nhà, phòng chống loãng xương, đột quỵ, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, các bệnh liên quan đến người cao tuổi,..., tập dưỡng sinh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2021. Yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện; Báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua Phòng Lao động - TB&XH*) trước ngày 10/11/2021./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động TB&XH;
- TTHU, TT HĐND, TT UBND huyện;
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các thành viên BCTNCT huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Triệu Văn Chúc